



## จดหมายถึงบิดามารดาผู้ดูแล เกี่ยวกับโปรแกรม *Nitbusters: ประเด็นโรคเหาในโรงเรียน* **Letter to parents/carers concerning *Nitbusters: Head lice in schools* program**

ชื่อของเด็ก \_\_\_\_\_ ชั้น \_\_\_\_\_  
Child's name \_\_\_\_\_ Class \_\_\_\_\_

วันที่ของวัน Nitbusters \_\_\_\_\_  
Date of Nitbusters Day \_\_\_\_\_

วันที่ที่ต้องส่งแบบฟอร์มยินยอมกลับ \_\_\_\_\_  
Date for return of consent form \_\_\_\_\_

เรียนบิดามารดา/ผู้ดูแล

Nitbusters มีวัตถุประสงค์ที่จะให้ความรู้แก่ทางโรงเรียน เด็กนักเรียนและบิดามารดาเกี่ยวกับโรคเหาและวิธีกำจัด

ข้าพเจ้าเขียนถึงท่านเพื่อขอการอนุญาตจากท่านให้บุตรของท่านเข้าร่วมในวัน Nitbusters ที่มีที่โรงเรียนตามวันที่ที่ปรากฏข้างล่างนี้ วัน Nitbusters คือวันที่บิดามารดาอาจช่วยตรวจและรักษาโรคเหาให้เด็กทุกๆ คน

เด็กแต่ละคนได้รับการสนับสนุนให้เข้าร่วม เด็กจะเข้าร่วมไม่ได้ถ้าไม่มีแบบฟอร์มที่เซ็นอนุญาต หรือจะไม่โดนลงโทษแต่ประการใดถ้าไม่เข้าร่วม บิดามารดา/ผู้ดูแลและ/หรือตัวเด็กสามารถถอนตัวออกจากการตรวจได้ทุกเมื่อ บรรดาเด็กที่ไม่เข้าร่วมสามารถเรียนรู้เกี่ยวกับตัวเหาและไข่และวิธีเอามันออกได้ด้วย

ในวัน Nitbusters เด็กทุกคนที่เข้าร่วมจะได้รับการตรวจผม เพื่อพิจารณาว่ากำลังเป็นเหาหรือไม่ บิดาหรือมารดาที่เป็นผู้ช่วยจะสวมถุงมือยางหรือถุงมือลาเท็กซ์ที่ทั้งได้ตลอดเวลาทั้งในขบวนการการตรวจและการรักษา ถ้าพบไข่เหาหรือตัวเหา จะใส่ครีมขนาดผสมชนิดธรรมดาที่ผมและใช้หวีสางจนทั่ว หลังจากใช้วิธีซึ่งหาผมที่ติดนุ่งนังออกหมดแล้ว จึงใช้หวีที่หวีเอาตัวและไข่เหาออก จะเปลี่ยนถุงมือระหว่างทำการรักษาให้เด็กแต่ละคน ถ้าศีรษะของเด็กแสดงว่ามีการติดเชื้อ หรือเป็นแผล หรือเป็นเรื้อนทรวง จะไม่ทำการตรวจหรือรักษาเด็กผู้นั้น

เมื่อเสร็จการรักษาจะหวีผมของเด็กและจัดให้เรียบร้อย จะไม่ล้างครีมขนาดผสมออกเนื่องจากค่อนข้างยากที่จะจัดทำที่โรงเรียน ครีมขนาดผสมจะไม่เป็นอันตรายต่อผม และล้างออกได้เมื่อเด็กกลับบ้าน

หวีทุกเล่มจะได้รับการทำความสะอาดในระหว่างการใช้แต่ละครั้ง ในน้ำสบูร้อนและล้างด้วยน้ำร้อนเนื่องจากตัวเหาจะตายในน้ำร้อน 60 องศาเซลเซียส

หลังจากการตรวจแล้ว ทางโรงเรียนจะส่งจดหมายแจ้งให้ท่านทราบว่าได้พบไข่เหา ตัวเหา หรือทั้งสองอย่างหรือไม่ที่บุตรของท่าน บิดามารดาทั้งหมดจะได้รับแผ่นข้อมูลวิธีกำจัดเหา แม้ว่าบุตรของท่านจะไม่ได้เข้าร่วมในโปรแกรม

การที่โปรแกรม Nitbusters จะประสบความสำเร็จในโรงเรียนของเรา เด็กทุกคนควรเข้าร่วม ศีรษะของเด็กที่เป็นเหาเพียงคนเดียวจะทำให้เด็กทั้งชั้นพากันติดเหาได้ สิ่งที่สำคัญคือว่า ไม่ว่าจะอายุเท่าไร เพศไหน หรือมีพื้นเพอย่างไร ติดเหาได้ทั้งนั้น การรักษาจำเป็นต้องมาจากชุมชน และดำเนินการอย่างต่อเนื่อง

โปรแกรมนี้เกี่ยวข้องกับชุมชนของโรงเรียนที่ทำงานร่วมกัน ในการประสานและจัดวัน Nitbusters ในสถานที่ของโรงเรียน เพื่อพยายามที่จะรักษาเด็กนักเรียนทั้งโรงเรียนให้หายจากการเป็นโรคเหาโดยสิ้นเชิงในครั้งเดียว คณะผู้ปกครองของโรงเรียนร่วมจัดผู้ช่วยเหลือในการตรวจและการรักษาเหาให้แก่เด็กทั้งหมด การตรวจดำเนินการโดยบิดาหรือมารดา/ผู้ดูแลที่อาสาเข้าร่วมจากแต่ละชั้นเรียน โดยเริ่มจากเด็กที่อายุน้อยที่สุดได้รับการรักษาในตอนต้นวันที่มีการเรียน โปรแกรมนี้ใช้วิธีหวีและครีมขนาดผสมในการรักษา ซึ่งเป็นวิธีรักษาที่ปลอดภัย ไร้สารเคมี โดยเอาตัวเหาออกด้วยการหวีผม

ถ้าท่านยินยอมให้บุตรของท่านเข้าร่วมวัน Nitbusters โปรดกรอกแบบฟอร์มยินยอมเป็นภาษาอังกฤษ และส่งคืน ให้โรงเรียนตามวันที่ที่ปรากฏข้างต้น ต้องเซ็นแบบฟอร์มยินยอมแยกกันสำหรับบุตรทุกคน

ข้อมูลนี้มาจากข้อมูลที่จัดโดยการสาธารณสุข NSW อยู่ในเว็บไซต์ Nitbusters